

Phòng khám đa khoa Hồng Cường - Địa chỉ khám chữa bệnh uy tín

Cuộc sống càng ngày càng tiên tiến, kéo theo đó là sự thay đổi về lối sống, rồi an toàn thực phẩm trở thành mối bận tâm ngày càng lớn kéo theo nguy cơ bệnh tật tăng cao. Ngày nay các vấn đề về sức khỏe sinh sản đang trở thành nỗi bận tâm và lo ngại của toàn xã hội khi sức khỏe sinh sản ngày càng suy giảm. Tuy vậy việc đi khám bệnh luôn khiến bạn cảm khó chịu và khó khăn lúc phải chờ đợi lâu, cũng như các thủ tục khám chữa bệnh. Việc chọn lựa phòng khám tư ở ngoài lại rất khó khăn vì không biết chất lượng của các phòng khám như thế nào. Ở bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về phòng khám hiệu quả nhất để các bạn có thêm lựa chọn cho sức khỏe.

Tiêu chí đánh giá Phòng khám đa khoa Hồng Cường?



Việc đi khám bệnh ở BV thực sự trở thành nỗi ác mộng, khi phải dậy sớm để xếp hàng, chen chúc cho kịp giờ khám và phải ngồi đợi hàng tiếng đồng hồ. Chắc hẳn ai cũng cảm thấy khó chịu và mệt mỏi, đặc biệt là trong thời tiết nóng nực, không dễ chịu. Phòng khám tư là lựa chọn phù hợp nhất trong các trường hợp này bởi sự tiện lợi, cũng như chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh luôn được đảm bảo. Thế nhưng vấn đề hàng đầu được rất nhiều người quan tâm, phòng khám nào đảm bảo uy tín hiệu quả và chất lượng để yên tâm khám chữa bệnh? Bởi chất lượng phòng

khám sẽ quyết định khả năng khám chữa bệnh hiệu quả cho người bệnh.

Về chất lượng [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#) 87-89 Thành Thái các bạn có thể hoàn toàn yên tâm với một số tiêu chí mà chúng tôi cung cấp dưới đây:

Chất lượng đội ngũ y bác sĩ: Phòng khám đa khoa Hồng Cường là nơi quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia y tế có tay nghề, kinh nghiệm và khả năng điều trị bệnh rất cao, có thể tư vấn và đưa ra cho bạn phương pháp điều trị bệnh nhanh chóng và hiệu quả nhất. Các nhân viên điều dưỡng y tá, luôn nhiệt tình, tận tình chăm sóc và tư vấn cho người bệnh được hưởng dịch vụ y tế tốt nhất.

Các trang thiết bị y tế của phòng khám: Đảm bảo là những thiết bị và công cụ y tế hiện đại nhất, được nhập khẩu từ nước ngoài, như Pháp, Đức, Nhật.. Luôn sử dụng những phương pháp chữa trị mới nhất

và tiên tiến nhất cho bệnh nhân, để mang lại hiệu quả chữa bệnh cao nhất.

Cơ sở vật chất và kỹ thuật: Cơ sở vật chất của phòng khám khá tiên tiến, phòng khám chữa bệnh tiết trùng, đầy đủ các thiết bị hỗ trợ cho công tác điều trị bệnh tốt nhất. Phòng khám chữa bệnh thoáng mát, đảm bảo mỗi bệnh nhân một phòng, không có tình trạng chồng chéo, chung đụng.

Chi phí chữa bệnh hợp lý: Chi phí chữa trị theo tiêu chuẩn của bộ y tế, không phát sinh phụ thu hay các chi phí thu thêm khác. Giá đều được niêm yết công khai.

Các danh mục chữa bệnh phong phú: Bao gồm tất cả các bệnh phụ khoa, nam khoa, bệnh xã hội, cắt bao quy đầu, hôi nách, trĩ...đều có thể chữa trị với hiệu quả cao.

Các thông tin của người bệnh: Thông tin của bệnh nhân sẽ luôn được giữ kín, bí mật tuyệt đối. Đặc biệt

các bạn sẽ không phải lo về vấn đề giá cả, vì giá cả luôn được công khai, theo tiêu chuẩn của bộ y tế.

Hệ thống tư vấn miễn phí bệnh: Tư vấn miễn phí hoạt động 24/24, cả tư vấn online thông qua số hotline, nhằm giúp bệnh nhân tiết kiệm thời gian và thuận lợi nhất.

Các dịch vụ của Phòng khám đa khoa Hồng Cường

Phòng khám đa khoa Hồng Cường 87-89 Thành Thái là một trong số ít những phòng khám được trang bị các trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại được nhập khẩu từ Mỹ, Đức, Nhật... phục vụ khám chữa các bệnh nam khoa, bệnh phụ khoa, các bệnh xã hội với kỹ thuật tiên tiến nhất đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả giảm thiểu lớn nhất các rủi ro mà bệnh nhân có khả năng gặp phải.

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
HỒNG CƯỜNG

Chuyên nghiệp

Tận tâm

Chu đáo

Tu vấn miễn phí:
028 7307 0666

Bệnh nam khoa

Các bệnh nam khoa từ lâu đã được phòng khám chú trọng đầu tư máy móc và kĩ thuật mới nhất phục vụ cho quá trình xét nghiệm, chiếu chụp, khám chữa hiệu quả tiết kiệm thời gian và chi phí chữa trị, các bệnh nam khoa hiện đang được chữa trị nhiều nhất tại phòng khám bao gồm:

- Các bệnh về tuyến tiền liệt: Viêm tuyến tiền liệt, phì đại tuyến tiền liệt, vôi hóa tuyến tiền liệt, u xơ tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt...

- Các bệnh về đường tiết niệu: Viêm bàng quang, ung thư bàng quang, viêm niệu đạo, sỏi thận, sỏi mật, viêm quy đầu...
- Bệnh về bao quy đầu: Dài bao quy đầu, hẹp bao quy đầu
- Bệnh yếu sinh lý, vô sinh: Rối loạn cương dương, liệt dương, xuất tinh sớm, vô trùng, tinh trùng yếu, viêm tinh hoàn, ung thư tinh hoàn...

Bệnh phụ khoa

Không chỉ khám và điều trị cho nam giới mà tại đây sức khỏe của các chị em phụ nữ cũng luôn được chú trọng hàng đầu. Các bệnh thường gặp ở nữ giới bao gồm các bệnh

- Viêm nhiễm phụ khoa: viêm âm đạo, viêm vùng chậu, ngứa âm đạo
- Viêm ống dẫn trứng, viêm buồng trứng

- U xơ cổ tử cung

- Rối loạn kinh nguyệt, kinh nguyệt không đều..

Và một số dịch vụ như vá màng trinh, thu nhỏ âm đạo, phá thai... Tất cả các dịch vụ này đều được bảo mật an toàn thông tin cá nhân và luôn được sự chăm sóc đặc biệt từ các y bác sĩ.

Bệnh xã hội

Bệnh xã hội là một trong những bệnh gặp khá nhiều đặc biệt là đối với nam giới có quan hệ tình dục không an toàn, chúng có thể lây lan cao và khó chữa trị hơn các bệnh khác bao gồm:

- Bệnh lậu do các virus Neisseria gonorrhoea gây ra

- Bệnh sùi mào gà do các Human papilloma virus (virus HPV) gây ra

- Bệnh giang mai gây ra bởi các xoắn khuẩn giang mai Treponema pallidum

- Bệnh mụn rộp sinh dục do virus Herpes Simplex Virus (HSV) xâm nhập

Ngoài các bệnh được kể trên các bệnh như bệnh tiểu nhiều, tiểu buốt, tiểu rắt, bệnh gan, bệnh gout, các bệnh ngoài da... đều được các bác sĩ Phòng khám đa khoa Hồng Cường chữa trị một cách nhanh chóng với các phương pháp chữa trị mới hiệu quả.

Với phương châm “sức khỏe và hạnh phúc của người bệnh là niềm vui” Phòng khám đa khoa Hồng Cường luôn nỗ lực không ngừng đáp ứng và chữa trị tận tình cho bệnh nhân. Xây dựng một phòng khám chất lượng, uy tín, lựa chọn hàng đầu của những bệnh nhân. Chúng tôi cam kết xây dựng và phát triển phòng khám vững mạnh cũng như chất lượng tốt nhất cho bệnh nhân yên tâm lựa chọn.

Những chia sẻ của bác sĩ Phòng khám đa khoa Hồng Cường hi vọng sẽ giúp các bạn có chọn lựa thông

minh nhất. Nếu như còn câu hỏi, bạn có thể liên hệ với chuyên gia bằng cách:

Nếu còn thắc mắc, bạn có thể liên hệ với bác sĩ chuyên khoa bằng cách:

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường

Địa chỉ: 87-89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM

Điện thoại: (028) 73070666

Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần từ 08:00 đến 20:00 (bao gồm Lễ, Tết)